
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกความเห็นของกรรมการ กสทช. ที่มีมติไม่เห็นชอบการจัดสรร
เงินกองทนุวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจําปี ๒๕๕๖ (ประเภทที ่๑) 
ประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกความเห็นรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
ประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓  

เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจําปี ๒๕๕๖ 
(ประเภทที่ ๑) จํานวน ๘ โครงการ 
 
 รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ฯ) มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๓/๒๙๕ ลงวันที่ ๖ 
มีนาคม ๒๕๕๗  ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม ดังน้ี 
 “ในขณะน้ียังไม่มีการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เ พ่ือประโยชน์สาธารณะ และถึงแม้ ว่า
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะได้กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ที่
ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ แต่เน่ืองจากยังไม่มีแผนแม่บทกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์
และแผนดําเนินการเพ่ือใช้ประโยชน์เงินจากกองทุนน้ีที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทําให้การนําเงินจากกองทุนฯ 
มาใช้ประโยชน์ผ่านโครงการต่างๆ จึงต้องกระทําด้วยความระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน ไม่ให้มีการ
เลือกปฏิบัติ และให้คุ้มค่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณในส่วนน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เพ่ือมิให้การปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ต้องหยุดชะงักระหว่างรอความชัดเจนจากแผนแม่บท และการกําหนด
ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ผมจึงเห็นด้วยว่าควรให้ความเห็นชอบให้ดําเนินการตามโครงการเท่าที่จําเป็นไป
ก่อน ต่อมาเมื่อมีความชัดเจนในแผนแม่บทยุทธศาสตร์และทิศทางการดําเนินการของกองทุนฯ แล้ว จึงค่อย
เดินหน้าเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของกองทุนฯ ผ่านโครงการต่างๆ อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่าในช้ันน้ียังไม่มี
ความจําเป็นและความเหมาะสมที่จะให้ความเห็นชอบโครงการท่ีเหลือทั้ง ๘ โครงการ แต่สมควรให้กลุ่มที่
รับผิดชอบใน ๑๐ โครงการนําร่องที่ กสทช. ให้ความเห็นชอบเร่งขับเคล่ือนภารกิจผ่านโครงการเหล่าน้ัน 
แล้วประเมินผลการดําเนินการโดยเร็วเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจให้เกิด
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามกฎหมายอย่างแท้จริง”  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
บันทึกความเห็น กสทช. ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ 

ประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓ 
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจําปี ๒๕๕๖ 
(ประเภทที่ ๑) จํานวน ๘ โครงการ 
 

 กสทช. ดร.สุทธิพลฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๕/๑๓๗  ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอให้บันทึก
ความเห็นไว้ในรายงานการประชุม ดังน้ี  
 “๑. กรณีน้ีเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการท่ีที่ประชุม กสทช. ในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. 
โดยยกเลิกมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่เคยให้ความเห็นชอบ
โครงการจํานวน ๑๐ โครงการไปแล้ว เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วม
ในการพิจารณาโครงการท้ังหมดในขณะนั้น โดยที่ประชุม กสทช. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ รับข้อพิจารณาไปดําเนินการแก้ไขให้กระบวนการถูกต้องก่อนนําเสนอที่ประชุม กสทช. ต่อไป 
ต่อมาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
ในทุกโครงการต้ังแต่ช้ันพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และช้ันพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ โดยการพิจารณาทั้งสองข้ันตอน ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียในโครงการฯ ร่วมพิจารณา 
เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อีกครั้ง จึงได้นําเสนอให้ที่ประชุม กสทช. 
พิจารณา ต่อมาที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาแล้ว
มีมติเอกฉันท์เห็นชอบการดําเนินโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจําปี 
๒๕๕๖ จํานวน ๑๐ โครงการ ส่วนอีก ๘  โครงการที่เหลือ ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ เข้าช้ีแจงต่อที่ประชุม กสทช. ในคราวประชุมต่อไป  
 ฉะน้ัน การท่ีที่ประชุม กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบใน ๑๐ โครงการ ตามมติที่ประชุม 
กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงผ่านกระบวนการที่ชอบแล้ว  
 ๒. ในการนําเสนอ ๘ โครงการที่เหลือ ซึ่งมีการช้ีแจงในวาระนี้ (การประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วาระที่ ๕.๓) จึงเป็นโครงการที่มีการแก้ไขในกระบวนการพิจารณาโดยชอบแล้ว เช่นเดียวกับโครงการ ๑๐ 
โครงการท่ี กสทช. มีมติเห็นชอบไปแล้ว  อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาว่าสมควรจะให้ความเห็นชอบใน ๘ 
โครงการน้ีหรือไม่ ย่อมเป็นดุลพินิจที่ กสทช. จะพิจารณาตามความเหมาะสม  
 ๓. จากการพิจารณารายละเอียดโครงการทั้ง ๘ โครงการ ประกอบการช้ีแจงแล้ว ผมเห็นว่า 
ในขณะนี้ยังไมม่ีการจัดทําแผนแม่บทการบรหิารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ แม้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะกําหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ทีข่อรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทนุฯ  
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แต่เน่ืองจากยังไม่มีแผนแม่บทกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และแผนดําเนินการเพื่อใช้ประโยชน์จาก
เงินกองทุนน้ีที่ชัดเจน ทําให้การนําเงินจากกองทุนฯ มาใช้ประโยชน์ผ่านโครงการต่างๆ จึงต้องกระทําด้วย
ความระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ และให้คุ้มค่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ในส่วนน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เพ่ือมิให้การ
ปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ต้องหยุดชะงักระหว่างรอความชัดเจน
จากแผนแม่บท และการกําหนดยุทธศาสตร์จากกองทุนฯ ผมจึงเห็นด้วยว่าควรให้ความเห็นชอบให้
ดําเนินการตามโครงการเท่าที่จําเป็นไปก่อน ต่อมาเมื่อมีความชัดเจนในแผนแม่บท ยุทธศาสตร์และทิศทาง 
การดําเนินการของกองทุนฯ แล้ว จึงค่อยเดินหน้าเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของกองทุนฯ ผ่านโครงการต่างๆ 
อย่างเต็มที่ ซึ่งผมเห็นว่าโครงการ ๑๐ โครงการที่ กสทช. มีมติให้ความเห็นชอบก่อนหน้าน้ีไปแล้ว เป็น
โครงการที่จําเป็นโดยมีจํานวนและการใช้งบประมาณส่วนน้ีที่เหมาะสมแล้ว โดยถือว่าเป็นโครงการนําร่อง 
จึงเห็นว่า ในช้ันน้ี ยังไม่มีความจําเป็นและความเหมาะสมท่ีจะให้ความเห็นชอบโครงการท่ีเหลือทั้ง ๘ 
โครงการ แต่สมควรให้กลุ่มที่รับผิดชอบใน ๑๐ โครงการนําร่องที่ กสทช. ให้ความเห็นชอบ เร่งขับเคล่ือน
ภารกิจผ่านโครงการเหล่าน้ัน แล้วประเมินผลการดําเนินการโดยเร็วเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง”  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บันทึกความเห็น กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า 

ประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓ 
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจําปี ๒๕๕๖ 
(ประเภทที่ ๑) จํานวน ๘ โครงการ 
 
 กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๖/๐๐๐๓๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๗  ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม ดังน้ี  

๑. เห็นชอบตามโครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจําปี ๒๕๕๖ 
จํานวน ๑๐ โครงการ  ตามท่ีได้มีมติไปแล้วในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๖  

๒. ไม่เห็นชอบตามโครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ จํานวน ๘
โครงการ  ซึ่งได้มีมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ น้ัน โดยมีความเห็น
สอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกความเห็น กสทช. รศ.ประเสริฐ  ศีลพพิัฒน์ 
ประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓ 

เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจําปี ๒๕๕๖ 
(ประเภทที่ ๑) จํานวน ๖ โครงการ 
 

กสทช. รศ.ประเสริฐฯ มีบันทึกลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗  ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการ
ประชุม ดังน้ี  

“เหตุผลในโครงการที่ขอสนับสนุนเงินกองทุนฯ จํานวน ๖ โครงการที่ไม่เห็นชอบ เน่ืองจาก
หน่วยงานที่ขอทุนมีผู้บริหาร หรือกรรมการเป็นกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งพิจารณาได้ว่ามีผลประโยชน์
ทับซ้อน" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกความเห็น กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์
ประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓ 

เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจําปี ๒๕๕๖ 
(ประเภทที่ ๑) จํานวน ๘ โครงการ 
 

กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๘/๒๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขอให้
บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม ดังน้ี 

“ผมไม่เห็นชอบโครงการที่สํานักงาน กสทช. (กลุ่มงานกองทุนวิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ) นําเสนอเพ่ือขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ประจําปี ๒๕๕๖ (ประเภทที่ ๑) 
เน่ืองจากมีมติคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๖ มีความเห็นว่าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในการพิจารณาทั้ง ๑๗๗ โครงการ (ซึ่งรวมทั้งโครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นควร
ให้การสนับสนุนจํานวน ๑๘ โครงการ และเห็นควรไม่ให้การสนับสนุนจํานวน ๑๕๙ โครงการ) จึงมีปัญหา
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) เกิดขึ้น อันเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ซึ่งผมก็มีความเห็นตรง
ตามมติของอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายข้างต้น” 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกความเห็น กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ 
ประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓ 

เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจําปี ๒๕๕๖ 
(ประเภทที่ ๑) จํานวน ๘ โครงการ 
 

 กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๕๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอให้บันทึก
ความเห็นไว้ในรายงานการประชุม ดังน้ี   

“เน่ืองจากดิฉันมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๒ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอเปิดเผยเหตุผลประกอบการพิจารณา       
ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. ผลจากกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ   
ภายหลังที่เริ่มต้นกระบวนการพิจารณาใหม่ทั้ง ๑๗๗ โครงการ ไม่ปรากฏว่ามีความแตกต่างหรือมี           
การเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญไปจากท่ีได้เสนอให้ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรร
เงินกองทุนฯ ก่อนหน้า กล่าวคือ ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ นําโครงการซึ่งผ่านการ
ตรวจคุณสมบัติเบ้ืองต้นจํานวน ๑๗๗ โครงการมาพิจารณาใหม่ทั้งหมด ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นการดําเนินการโดย
ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามที่ กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติ
เห็นชอบความเห็นของอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. ซึ่งระบุว่าในกระบวนการพิจารณา
โครงการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีความบกพร่องอย่าง
ร้ายแรงจนเป็นเหตุให้กระบวนการกลั่นกรองและเสนอความเห็นในทุกโครงการไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เน่ืองจากไม่ปรากฏว่าได้ดําเนินการตามมาตรา ๑๖ ประกอบมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผลจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ยังคงเห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนให้กับผู้ ย่ืนขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ จํานวน ๑๘ ราย 
เช่นเดียวกับที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เคยเสนอให้ กสทช. ให้ความเห็นชอบ 

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการให้ความเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุนในรายโครงการท้ัง ๑๗๗ โครงการซึ่งผ่านการตรวจคุณสมบัติเบ้ืองต้น พบว่า
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ยังคงแสดงเหตุผลรับรองการพิจารณาไว้เช่นเดิมโดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลง
แต่อย่างใดทั้งสาระและรายละเอียดของถ้อยคํา ทั้งโครงการที่เห็นชอบให้การสนับสนุนจํานวน ๑๘ 
โครงการ และโครงการที่ไม่เห็นชอบให้การสนับสนุนจํานวน ๑๕๙ โครงการ ในจํานวนน้ีมีเพียง ๒ โครงการ
เท่าน้ันที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ แสดงเหตุผลในการไม่เห็นชอบการสนับสนุนโดยอ้างถึงข้อสังเกต
ตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ มาประกอบการพิจารณา 

ดังน้ันผลของกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ประกอบกับการแสดงเหตุผลการ
พิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนในรายโครงการ ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการพิจารณากลั่นกรองใหม่ของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จึงอาจทําให้เช่ือได้ว่าเป็นการกระทําเพ่ือให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพียงเท่าน้ัน  



-๒- 
 

๒. กระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ของคณะกรรมการกองทุนเป็นไปอย่างรวบรัด
และอาจขัดต่อระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ  กล่าวคือ ภายใต้กระบวนการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการฯ เพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 
๕๒ ต่อ กสทช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ น้ัน คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตลอดจนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซึ่ง กสทช. แต่งต้ังขึ้น ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

แต่อย่างไรก็ตามการทําหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ภายหลังที่ กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ มีมติ ตามความท่ีกล่าวไปแล้วน้ัน กลับเป็นการ
ดําเนินการอย่างรวบรัดและเร่งรีบ กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ใช้ระยะเวลาเพียงสี่วันใน
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองใหม่เพ่ือมีมติเสนอให้ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ 
๑๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ และมีการรับรองรายงานทั้งฉบับภายในวันเดียวกับที่มีการ
ประชุม ซึ่งเป็นกรณีที่อาจเป็นการขัดหรือแย้งต่อระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ ดังน้ี 

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณาแนวทางทบทวนกระบวนการในการพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับโครงการท่ีสมควร                 
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ (ประเภทที่ ๑) ประจําปี ๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นระเบียบวาระเร่งด่วน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวไปพร้อมกัน โดยเร่ิมการประชุมเมื่อเวลา ๙.๓๐ น. 
(อ้างถึงรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๖, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) และ
ภายในวันเดียวกันน้ัน มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๖ โดยมีวาระ
เพ่ือพิจารณาในเรื่องดังกล่าวตามท่ีได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 
๑๕/๒๕๕๖ เริ่มประชุมเมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. และที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้รับรองระเบียบวาระน้ีใน
คราวเดียวกัน โดยมีอนุกรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการซึ่งย่ืนขอรับการสนับสนุนฯจํานวนเจ็ด
ท่านเป็นผู้พิจารณาทั้ง ๑๗๗ โครงการและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการ จํานวน ๑๘ 
โครงการ และเห็นควรไม่ให้ความเห็นชอบโครงการจํานวน ๑๕๙ โครงการ แต่ทั้งน้ีไม่ปรากฏเนื้อหาสาระ
การประชุมที่บ่งช้ีถึงการพิจารณาในรายโครงการตามความเห็นในที่ประชุมซึ่งได้เสนอไว้  

ประเด็นสําคัญคือการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖     
ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดียวกันกับที่มีการประชุมเป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หรือไม่ และการรับรองรายงานการประชุมมีผลเมื่อใด เน่ืองจากการดําเนินการประชุมเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมในกรณีเช่นน้ีอาจเป็นการกระทําที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อ ๓๓ ที่กําหนดว่า ก่อนที่จะเสนอให้
ที่ประชุมรับรอง ให้จัดทําสําเนาให้กรรมการทุกท่านตรวจดูก่อน เพ่ือให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของมติ
ที่มีการพิจารณาและประโยชน์ในการให้การรับรองรายงานการประชุมต่อไป ซึ่งแตกต่างจากแนวปฏิบัติใน 



-๓- 
 
การประชุมทั่วไปที่มีการรับรองมติในบางวาระที่มีความจําเป็นเร่งด่วน แต่ถึงกระนั้นหากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ สามารถให้การรับรองรายงานการประชุมได้ตามข้ันตอนของระเบียบ ด้วยเหตุใด
จึงปรากฏว่ามีการนํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ ซึ่งได้รับรอง
รายงานการประชุมไปแล้ว กลับมาเป็นระเบียบวาระเพ่ือทราบอีกคร้ังในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ ทั้งยัง
ระบุว่า เป็นการจัดทํารายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ซึ่งแล้วเสร็จจึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ เพ่ือทราบ (อ้างถึงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖, 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖) ซึ่งกรณีดังกล่าวย่อมขัดต่อข้อเท็จจริงที่ว่า หากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
พิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมแล้วย่อมต้องทราบผลของมติต่างๆ ในการประชุมน้ันโดยละเอียด
และต้องมีความความสมบูรณ์แล้ว  

นอกจากน้ีแล้วการมิได้กําหนดกรอบหรือแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนฯ โดยกําหนดสัดส่วน 
และให้การสนับสนุนจําแนกตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ไว้โดยชัดเจน จึงเป็นผลให้กระบวนการพิจารณา       
ให้ความเห็นชอบไม่ครอบคลุมครบถ้วนในทุกวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดไว้ อาทิ โครงการท่ีดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้าน
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และการส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการ
ชุมชนฯ ตามมาตรา ๕๒(๑) โครงการท่ีส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ ตามมาตรา 
๕๒(๒) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการขององค์กรซึ่งทําหน้าที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม
ของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามมาตรา ๕๒(๓) หรือโครงการสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรา ๕๒(๔) การดําเนินการของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จึงยังไม่มี
แนวทางที่สะทอ้นให้เห็นถึงหลักประกันการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่มีการจัดต้ัง
กองทุนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

บันทึกความเห็น กสทช. ประวิทย ์ ลี่สถาพรวงศา 
ประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓  

เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจําปี ๒๕๕๖ 
(ประเภทที่ ๑) จํานวน ๘ โครงการ 
 

กสทช.ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอให้บันทึก
ความเห็นไว้ในรายงานการประชุม ดังน้ี 

“ในหลักการแล้ว ผมเห็นด้วยกับการจัดสรรทุนประเภทน้ี และเห็นควรต้องพิจารณาให้ชัดเจน
โดยเร็ว เน่ืองจากเรื่องน้ียืดเย้ือมานานจนข้ามปีงบประมาณแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายของ กสทช. ได้ช้ีว่า กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 
ไม่ชอบ และให้ยกเลิกผลการพิจารณาในครั้งแรกทั้งหมด ต่อมาคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ
พัฒนาฯ ได้ดําเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ทั้งหมดต้ังแต่ต้น กล่าวคือได้นําโครงการทั้ง ๑๗๗ โครงการท่ี
เสนอขอรับทุนเข้ามาพิจารณาใหม่ โดยกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรที่เสนอขอรับทุนมิได้ร่วม
พิจารณาโครงการใดเลย และกรรมการที่เหลือได้พิจารณาใหม่โดยมีองค์ประกอบที่ครบองค์ประชุม แม้ผล
การพิจารณายังคงออกมาเช่นเดิม คือมีโครงการท่ีผ่านการพิจารณาให้ได้รับการสนับสนุนทุนจํานวน ๑๘ 
โครงการ ก็เป็นการดําเนินกระบวนการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมายฯ 
หลังจากน้ัน ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ
โครงการจํานวน ๑๐ โครงการ แต่คงค้างการพิจารณาอีก ๘ โครงการไว้ โดยให้เชิญคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ มาช้ีแจงและตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม โดยในการประชุมครั้งน้ัน ผมมิได้ร่วมการ
พิจารณาและลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว อีกทั้งยังมีข้อสงสัยเก่ียวกับกระบวนการรับรองรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ แต่เห็นว่ามติ กสทช. ในครั้งน้ันย่อมผูกพันแล้วว่า 
กสทช. มิได้ติดใจต่อกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ อีกต่อไป มิ
เช่นน้ันคงไม่อาจให้ความเห็นชอบต่อโครงการบางส่วนได้ ทั้งน้ี โครงการที่ผ่านการอนุมัติทั้ง ๑๐ โครงการได้
ประกาศผลและมอบทุนแก่องค์กรผู้ได้รับทุนแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องที่จะย้อนกลับหรือมีมติเป็นอ่ืนได้ ดังน้ัน ใน
การพิจารณาอีก ๘ โครงการที่เหลือย่อมไม่อาจอ้างเหตุเรื่องกระบวนการที่ไม่ชอบได้ เน่ืองจากทั้ง ๑๘ 
โครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ในรอบใหม่น้ีล้วนผ่าน
กระบวนการพิจารณาในคราวเดียวกัน”  

   
 
 
 

 



 

บันทึกความเห็น กสทช. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร 
ประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓ 

เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจําปี ๒๕๕๖ 
(ประเภทที่ ๑) จํานวน ๖ โครงการ 

 

กสทช. พลเอก สุกิจฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๑/๒๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอให้
บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม ดังน้ี 

“ผมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตต่อโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนฯ  
๖ โครงการ จึงขอเปิดเผยความเห็นเพ่ือบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งดังกล่าว ดังน้ี  

โครงการลําดับที่ ๑ : โครงการพัฒนาตัวต้นแบบชุดอุปกรณ์หาทิศการส่งสัญญาณของวิทยุ
ชุมชน (๐๐๐๐๔๒) ระยะเวลา ๑๘ เดือน (เดิม ๒๔ เดือน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วงเงินจัดสรร ๒,๙๑๗,๘๙๐ บาท 

โครงการลําดับที่ ๖ : โครงการวิจัยและพัฒนาสายอากาศสําหรับเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์   
ระบบดิจิตอล ( R&D of Antenna for Digital TV Receiver ) (๐๐๐๑๗๕)  ระยะเวลา ๑๒ เดือน        
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  วงเงินจัดสรร ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 โครงการลําดับที่ ๑๑ : โครงการรณรงค์สิทธิคนพิการเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (๐๐๐๐๖๕) ระยะเวลา ๑๒ เดือน สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย วงเงินจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 โครงการลําดับที่ ๑๔ : โครงการพัฒนาต้นแบบเคร่ืองแสดงผลอักษรเบลล์ราคาถูกด้วยการใช้
วิศวกรรมย้อนรอยและวัสดุนวัตกรรมใหม่สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเลตและโทรศัพท์สมาร์ตโฟน 
(๐๐๐๐๔๓) ระยะเวลา ๑๔ เดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วงเงินจัดสรร 
๗,๒๒๓,๘๔๐ บาท 
 โครงการลําดับที่ ๑๕ : โครงการการผลักดันร่างมาตรฐานสาธารณะการส่ือสารปลอดภัยสูงสุด
ด้วยรหัสลับควอนตัม (ETSI-QKD) สู่ศูนย์ความเช่ียวชาญสําหรับประเทศไทย (๐๐๐๐๗๒) ระยะเวลา ๑๒ เดือน 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
วงเงินจัดสรร ๙๑๐,๕๐๐ บาท  
 โครงการลําดับที่ ๑๗ : โครงการศูนย์ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการติดต่อสื่อสารสําหรับคนตาบอด (๐๐๐๑๘๑) ระยะเวลา ๑๒ เดือน สมาคมผู้บริโภค
ร้อยเอ็ด วงเงินจัดสรร ๒,๕๕๔,๐๐๐ บาท 

  เห็นว่า เน่ืองจากโครงการทั้งหมดดังกล่าว อาจถูกมองว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานหรือสถาบันซึ่งมีผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ” 


